



รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร)

อายุและ อัตราดอกเบี้ย ของพันธบัตร	รุ่นอายุ 7 ปี (SB305B)		รุ่นอายุ 10 ปี (SB335A)					
	อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 2.70 ต่อปี		อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 2.60 ต่อปี					
วงเงินจำหน่าย	30,000 ล้านบาท							
วันที่จำหน่าย	<ul style="list-style-type: none"> รุ่นอายุ 7 ปี (SB305B) จองซื้อระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2566 รุ่นอายุ 10 ปี (SB335A) จัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2566 							
ผู้มีสิทธิซื้อ ในตลาดแรก	<p>กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย</p> <p>กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร</p> <p>(ผู้ไม่มีสิทธิซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่ นิติบุคคล บริษัท สำนักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน และนิติบุคคลที่แสวงหากำไร)</p>							
เงื่อนไข การจำหน่าย	ช่วงที่	วันที่จำหน่าย	จำนวนวัน ที่จำหน่าย	ผู้มีสิทธิซื้อ	วงเงินจำหน่าย	รุ่นอายุ	วงเงินจองซื้อต่อรายการรวมทุกธนาคาร (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)	
							ขั้นต่ำ	ขั้นสูง
	1	15 – 17 พ.ค. 66 (วันจองซื้อ)	3 วัน	กลุ่มที่ 1 บุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	25,000 ล้านบาท	7 ปี (SB305B)	1,000 บาท	ไม่จำกัด
2	22 – 23 พ.ค. 66	2 วัน	กลุ่มที่ 2 นิติบุคคล ที่ไม่แสวงหากำไร	5,000 ล้านบาท	10 ปี (SB335A)	1,000 บาท	ไม่จำกัด	
<p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงที่ 1 เปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. (ไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566) - ช่วงที่ 2 เริ่มจำหน่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. (ไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566) - กรณีชำระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิดเคลียร์ริงเช็คของแต่ละสาขา <p>● วิธีการจัดสรร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First (การทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) โดยจัดสรรขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกราย จะใช้วิธีการสุ่ม (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายให้แก่ผู้จองซื้อจนครบวงเงินจำหน่าย ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันที โดยจะประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 (กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรเนื่องจากผิดเงื่อนไขหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้สำหรับรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566) - กลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการจัดสรรแบบ First-Come, First-Served (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) หากวงเงินจำหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ซื้อผู้ซื้อ จะไม่ได้รับการจัดสรรและธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อทั้งจำนวน โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด <p>● ผู้จองซื้อพันธบัตรจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้</p> <p>● สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการจองซื้อกรณีที่ผู้จองซื้อดำเนินการหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด และพิจารณาจัดสรรวงเงินพันธบัตรให้กับผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร</p> <p>● กรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้จองซื้อภายหลังต่อไป</p> <p>● กรณีตรวจพบภายหลังการจัดสรรพันธบัตรว่าเป็นการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด</p>								



รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร)

วันที่ครบกำหนด ไถ่ถอน	<p>- พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB305B) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 พฤษภาคม 2573</p> <p>- พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB335A) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 พฤษภาคม 2576</p>
วันที่จ่าย ดอกเบี้ย	<p>- พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB305B) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 18 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 (เริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจัดสรรพันธบัตร)</p> <p>- พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB335A) จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 22 ของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 (ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ยกเว้นกรณีชำระด้วยเช็ค ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ทำการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้)</p>
วิธีจัดจำหน่าย	<p>- พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB305B) จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์</p> <p>(สำหรับการจองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ Mobile Application กรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้จองซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบัตรต้องติดต่อสาขาเพื่อลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทำรายการจองซื้อ กรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ สามารถลงทะเบียนพันธบัตรผ่านสาขา หรือ Mobile Application ของธนาคาร และกรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตร)</p> <p>- พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB335A) จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำหน่าย</p> <p>- ทั้งนี้ ในการจำหน่ายพันธบัตรให้คำนึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเป็นไปตามวิธีการของแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่าย</p>
การชำระเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ● จองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทำรายการจองซื้อ ● จองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถชำระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันที่ 17 และ 23 พฤษภาคม 2566 ไม่รับชำระด้วยเช็ค) โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 7 ปี (SB305B)” “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี (SB335A)” ● กรณีชำระด้วยเช็ค เช็คจะต้องลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันที่ทำรายการ ทั้งนี้ เงื่อนไขการชำระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่ายกำหนด
หลักฐานที่ได้รับ จากการจองซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> ● จองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ได้รับหลักฐานการทำรายการตามบริการของแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่ายกำหนด ● จองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : ได้รับเอกสารยืนยันการจองซื้อพันธบัตร <p>ผู้ซื้อรายใหม่ : กระทรวงการคลังโดยธนาคารจะออกสมุดพันธบัตร (Bond Book) ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รายใหม่เพื่อแสดงการรับฝากพันธบัตร ซึ่งอาจออกให้หลังจากวันที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรไม่เกิน 2 วันทำการ (ไม่รวมเวลาจัดส่งทางไปรษณีย์) ขึ้นอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่าย</p> <p>ผู้ซื้อที่มี Bond Book : สามารถปรับปรุงข้อมูลหลังจากวันที่ได้รับจัดสรรพันธบัตร 2 วันทำการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก
การจ่ายดอกเบี้ย	<p>ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ในวันที่จ่ายดอกเบี้ย</p>
การเสียภาษี	<ul style="list-style-type: none"> ● ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ) ● ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ และทางอินเทอร์เน็ต กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้)
การจ่ายเงินต้น เมื่อครบกำหนด ไถ่ถอน	<p>ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน หากวันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวันทำการถัดไป</p> <p>กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี โดยไม่ต้องนำไปตราสารมาเวนคืน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น หรือมีข้อสงสัย ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอเวนคืนใบตราสารเพื่อตรวจสอบก็ได้ อาทิ การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน</p>
การเปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ บัญชี รับดอกเบี้ย/ เงินต้น และ การทำธุรกรรม เกี่ยวกับพันธบัตร	<p>ติดต่อธนาคารตัวแทนจำหน่ายที่ทำรายการจองซื้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การโอนกรรมสิทธิ์ และการขายพันธบัตรก่อนวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนสามารถกระทำได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB305B) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป (2) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB335A) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ● การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชำระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทำได้หลังจากวันที่ได้รับจัดสรรพันธบัตร 2 วันทำการ <p style="text-align: center;">การทำธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรอาจมีค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดด้านล่าง หรือโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน (รับได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย)</p>



รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร)

ค่าธรรมเนียม ต่างๆ จากการ ทำธุรกรรม ภายหลังการ ซื้อพันธบัตร ของผู้ถือ กรรมสิทธิ์	ประเภทธุรกรรม	ผู้เรียกเก็บ		
		บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อรายการไม่รวม VAT)	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไม่คิด VAT)	ธนาคารตัวแทนจำหน่าย (ต่อรายการ รวม VAT)
	กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)			
	(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพื่อขอออกไปพันธบัตร	65 บาท	บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ	200 บาท
	(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแล้ว ต้องการนำฝากใหม่)	10 บาท	10 บาท/รายการ	<ul style="list-style-type: none"> กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร คิด 250 บาท
	(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน	-	-	ไม่คิดค่าธรรมเนียม
	(4) การโอนกรรมสิทธิ์	-	-	<ul style="list-style-type: none"> กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 250 บาท
	(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น	-	-	ไม่คิดค่าธรรมเนียม
	(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ใหม่ (ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม)	-	-	<ul style="list-style-type: none"> คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ใหม่ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท)
	(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร	-	-	<ul style="list-style-type: none"> คิดค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (ฉบับละ 50 - 200 บาท)
	(8) การขออายัดพันธบัตร	-	-	ไม่คิดค่าธรรมเนียม
	(9) การขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ หลังปิดสมุดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> กรณีแก้ไขผ่านระบบงานศูนย์รับฝาก กรณีแก้ไขไม่ผ่านระบบงานศูนย์รับฝาก 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท (ไม่คิด VAT) 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่คิดค่าธรรมเนียม
	กรณีมีใบตราสาร (Scrip)			
	การทำธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตรชำรุด สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร	-	บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ	-

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

1. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 www.bangkokbank.com
2. ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 www.krungthai.com
3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888 กด 819 www.kasikornbank.com
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 www.scb.co.th
5. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5217, 5322 หรือ โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820 www.pdmo.go.th
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213, 0 2283 5900 www.bot.or.th